

# เปิดตัวแคมเปญ “Kanom x Macao Government Tourism Office : Kanom @ AroiMakMak”



กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย จัดแคมเปญยิ่งใหญ่ประจำปี 2018 “MACAO MakMak” โดยเลือกร้านKanom อยู่ภายใต้บริษัท ขนมหแปดตอริ (1999) จำกัด เป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญและร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “Kanom x Macao Government Tourism Office : Kanom @ AroiMakMak” รังสรรค์ความอร่อย MACAO (ORANGE) EGG TART ทาร์ตส้มแมนดารินไวท์ช็อกโกแลตใหม่ล่าสุด อี้อร่อยกับทาร์ตไข่แป้งกรอบ คัสตาร์ดรสละมุนตามสไตล์มาเก๊า พร้อมเนื้อสัมผัสแน่นๆ และไวท์ช็อกโกแลตพิมพ์ลายนก Mak Mak มาสคอตตัวใหม่ของการท่องเที่ยวมาเก๊า อร่อยเต็มคำ ทานแล้วชื่นใจ งานจัดขึ้นวานนี้ ณ ร้านkanom(ขนม)สาขาลาวิลล่า อารีย์ สำหรับ MACAO(ORANGE)EGG TART” เริ่มวางจำหน่ายแล้วที่ ร้านKanom ทั้ง 14 สาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเสิร์ฟให้ได้อร่อยต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ศกนี้

สำหรับ บรรยากาศในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณอุรษา จักรธรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย และ คุณภรพรณ อภินาคคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ขนมหแปดตอริ (1999) จำกัด บิ๊กบอสคนใหม่ป้ายแดงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิด โดยมี เซเลบ-วีวีไอพี แฟนคลับของร้านkanomโดยเฉพาะตบเท้าร่วมแสดงความยินดีกันคับคั่ง อาทิ คุณจากฤกษ์ กัลย์จตุร บิ๊กบอสกันตนา กรู๊ป, พลเรือเอก สุรศักดิ์-คุณทศนีย์ เมฆยาภา, คุณเพ็ญโฉม พาราพันธกุล ภรรยาของปลัด, คุณลัดดาวรรณ หาญจิตต์เกษม บิ๊กบอส บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรู๊ป, คุณฟ้ารุ่ง ยุติธรรม อดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2550 ,คุณคริสตี้หลุยส์ นามวงศ์ เจ้าของโรงเรียนสอนดนตรี-นักกีตาร์พิพที่มีชื่อเสียงระดับโลก , คุณอจิรภา ไมซิงเกอร์ นักแสดงและนางแบบ ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันในรายการเดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซั่น 1 , คุณอรนิชา กายขำ นักแสดงและนางแบบ จากเดอะเฟซไทยแลนด์ มาร่วมแสดงความยินดีกันคับคั่ง

งานนี้ เซเลบวีวีไอพี-แฟนคลับร้านkanom ได้เผยถึงประสบการณ์ความอร่อยที่ได้มาลิ้มลอง MACAO (ORANGE) EGG TART ทาร์ตส้มแมนดารินไวท์ช็อกโกแลตใหม่ล่าสุดในครั้งนี้ด้วย

คุณอุรษา จักรธรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ ที่เลือกร้านkanom มาเป็นพาร์ทเนอร์ในการจัดแคมเปญ “MACAO MakMak 2018” ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ เพราะว่า อย่างที่ทราบกันดีในเมืองไทยมีคนทำทาร์ตไข่อร่อยๆ น้อยราย ที่เป็นสูตรดั้งเดิมของโปรตุเกส-มาเก๊า พอได้ลองทาน รสชาติของ ทาร์ตไข่ร้านkanom อร่อยรสชาติใกล้เคียงกับทาร์ตไข่ที่มาเก๊า ที่สำคัญ ร้านkanom คิดค้นทาร์ตสูตรใหม่ให้สำหรับ มาเก๊าโดยเฉพาะ เป็นรสส้ม มีช็อกโกแลตพิมพ์ลายนก MakMakอยู่บนด้านหน้าด้วย พอได้ลองทานแล้วอร่อยมากๆ ถูกใจเลยคะ เหมาะกับคนไทย ซึ่งส้มเป็นผลไม้มงคลสำหรับคนจีนด้วย เรื่องราวทุกอย่างสอดคล้องลงตัวกันพอดีคะ โดยเฉพาะตัวแพ็คเกจจิ้ง จะมี ตัวการ์ตูนนกMakMak ย่อมาจาก มาเก๊า มาเก๊า ซึ่งเป็นการ์ตูนแอมบาสเดอร์ของมาเก๊า

เพื่อให้ดูสดใส เจาะถึงกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะ ก็ถือเป็นความร่วมมือที่ดี มีความลงตัวทุกอย่างค่ะ สำหรับทางการท่องเที่ยวมาเก๊า ก็จะมีแคมเปญที่น่าสนใจเพื่อมอบให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกอยู่เรื่อยๆ ค่ะ และประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ที่มาเก๊าเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เป็นช่วงไฮซีซั่น อากาศเย็นสบาย ที่มาเก๊าจะมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมแสงสี Macao Light Festival, กิจกรรมชบวนพาเหรดในช่วงเดือนธันวาคม และที่สำคัญที่สุดสะพานฮ่องกง – มาเก๊า – จูไห่ ก็กำลังจะเปิดให้ใช้ในเร็ววันนี้ โดยสะพานนี้จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมาเก๊าเลยล่ะ เพราะถือว่าเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก (55 กิโลเมตร) และมีส่วนที่เป็นอุโมงค์ลอดลงไปใต้ทะเล (6.7 กิโลเมตร) สะพานนี้เปรียบเหมือนห้วมังกร 2 ด้าน ทั้งที่อยู่ในฝั่งของมาเก๊า และห้วมังกรที่อยู่ในฝั่งฮ่องกง เป็นสะพานที่มีความเป็นมงคล เพราะคนจีนเชื่อว่า ถ้าได้ข้ามห้วมังกร 2 ห้วชีวิตจะมีแต่เจริญรุ่งเรือง ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ไปเปิดประสบการณ์กันได้นะคะ”

คุณภรวรรณ อภิธนาคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ขนมแพคตอรี่ (1999) จำกัด ซีอีโอคนใหม่ป้ายแดง กล่าว “ การได้มาร่วมมือกันครั้งนี้ มีความยินดีมากๆ ไม่ลังเลเลยล่ะ เพราะทุกอย่างลงตัวพอดีๆ และทีมKanomตั้งใจคิดค้น ทาร์ตใหม่ล่าสุด MACAO (ORANGE) EGG TART ทาร์ตส้มแมนดารินไวท์ช็อกโกแลต เพื่อมาเก๊าโดยเฉพาะ รู้หรือไม่ว่า ทาร์ตของร้านKanom ทุกอย่างมีความประณีต เพื่ออยากให้ผู้บริโภคได้ทานของอร่อยๆ เราคิดสรรวัตถุดิบใช้เฉพาะของพรีเมียมเท่านั้น การอบทาร์ตก็ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ต้องกลับด้านตัวทาร์ตทุกชั้นเพื่อให้ แบ่งมีความกรอบนอก นุ่มใน ค่ะ สำหรับแฟนคลับร้านKanom สามารถมาเปิดประสบการณ์ความอร่อยที่ร้านKanom ได้ตลอดเวลา พิเศษสำหรับ MACAO(ORANGE)EGG TART” เริ่มวางจำหน่ายแล้วที่ ร้านKanom ทั้ง 14 สาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเสิร์ฟให้ได้อร่อยต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ศกนี้ และจะมีทาร์ตสูตรใหม่มาให้ได้ลิ้มลองกันอีกแน่นอนค่ะ”

คุณจาดุก กัลย์จาดุก บิ๊กบอสกันตนา กรุ๊ป กล่าวว่า “รู้สึกยินดี กับ คุณภรวรรณ อภิธนาคุณ เจ้าของร้าน ที่ได้เปิดตัวแคมเปญ “Kanom x Macao Government Tourism Office : Kanom @ AroiMakMak” สร้างสรรค์ความอร่อย MACAO (ORANGE) EGG TART ทาร์ตส้มแมนดารินไวท์ช็อกโกแลตใหม่ มาให้ผู้บริโภคได้อิ่มอร่อย ปกติส่วนตัวไม่ค่อยไปออกงานที่ไหนเท่าไร แต่งานนี้ ไม่มาไม่ได้ครับ (ยิ้ม)”

คุณเพ็ญโฉม พาราพันธกุล ภรรยาของปลัด กล่าวว่า “ปกติ ทำงานอยู่แถวนี้ มาทานอาหารบ่อยๆ เมนูโปรด ได้แก่ ผัดหมี่กระเฉด โดยเฉพาะแกงเหลืองแซลมอน มากับเพื่อนๆ สังคนละถ้วยเลยล่ะ ขนมหวานก็อร่อย เช่น ปาท่องโก๋, ทาร์ตก็อร่อย ทราบว่า มีเปิดตัวทาร์ตใหม่ล่าสุด เลยต้องรีบมาลิ้มลอง เวลาทานของอร่อยจะไม่กลัวอ้วนค่ะ เพราะว่าเราดูแลสุขภาพอยู่แล้วค่ะ”

คุณลัดดาภรณ์ หาญจิตต์เกษม บิ๊กบอส บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป กล่าวว่า “เป็นคนชอบทานขนมอร่อยๆ จำพวกทาร์ต และ พายต่างๆ อยู่แล้วล่ะ ที่ชอบทานขนม เริ่มมาจาก ได้ชิมขนมอร่อยๆ ของร้านkanom สาขา สยามสแควร์ เลยติดใจก็ชอบมาตั้งแต่นั้นเลยล่ะ ตอนนี้อยู่ยังเป็นแฟนคลับร้านkanom นับรวมๆ แล้วประมาณ 10 กว่าปีได้ค่ะ ที่ชอบทานขนมร้านนี้ เพราะว่า รสชาติไม่เปลี่ยนแปลง มีความเข้มข้น ไม่หวานมาก พอทราบข่าวว่า ทางร้านKanom เปิดตัว MACAO (ORANGE) EGG TART ทาร์ตส้มแมนดารินไวท์ช็อกโกแลตใหม่ล่าสุด ก็อดไม่ได้ที่จะมาลิ้มลอง

พอได้ทานแล้ว รสชาติ อร่อย เข้มข้น แป้งกรอบนอก นุ่มใน ได้ทานสัมผัสช็อคโกแลตเต็มคำ ยิ่ง ทานกับชาร้อนๆ ด้วยแล้ว เข้ากันมากค่ะ ชอบมากค่ะ”

คุณอจิรภา ไมซิงเกอร์ นักแสดงและนางแบบ ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันในรายการเดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซั่น 1 กล่าวว่่า “ เป็นแฟนคลับร้านkanom อยู่แล้วค่ะ ร้านนี้มีแต่ของอร่อยทั้งคาว-หวาน วันนี้ทราบข่าวว่า มีการเปิดตัว MACAO (ORANGE) EGG TART ทาร์ตส้มแมนดารินไวท์ช็อคโกแลตใหม่ล่าสุด ก็เลยมาลิ้มลอง รสชาติ อร่อย ไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะ ”

ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมเปิดประสบการณ์ความสุข-อิมพอร์ตกับ อาหาร เครื่องดื่มที่ร้าน Kanom และเปิดประสบการณ์ความสนุกเรื่องท่องเที่ยว ที่มาเก๊า ได้ทุกเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป